

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบหนังสือภาพการ์ตูน
ชุดเด็กดีมีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้รายงาน นางสาวนุชนภา ชนะภัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ปีที่รายงาน 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบหนังสือภาพการ์ตูน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุดเด็กดีมีคุณธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนจากแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8
ประการ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือภาพการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ชุดเด็กดีมีคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 35 คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplings) เป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาทำการสอนและเป็นครู
ประจำชั้นอยู่ เพื่อให้สะดวกต่อการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ หนังสือภาพการ์ตูน แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ แบบบันทึกความสนใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล ประกอบด้วย แบบประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพหนังสือภาพการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุดเด็กดีมีคุณธรรม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test
แบบ Dependent Sample)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสือภาพการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุด เด็กดีมีคุณธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 95.80 / 96.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
80/80

2. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบหนังสือภาพการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม ก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์ ชุดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน